
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ Webex 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
  10. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex  
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 6.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 7. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 11. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 15. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 17. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  18. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
  19. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
  20. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 25. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 28. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 30. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.00 – 14.45 น. ประธานได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย
พิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือน โดยมี
รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี และคุณจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมตอบ
ข้อซักถาม ต่อจากนั้น เวลา 14.45 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมสภาคณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 568 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 568 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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  1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 9/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และคร้ังที่ 10/2564 วันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยจัด Council visit เยี่ยมชมส่วนงาน และติดตามความ
คืบหน้าของแต่ละส่วนงานผ่านระบบออนไลน์ หากได้รับสรุปสาระส าคัญของแต่ละส่วนงานจะส่งให้สมาชิกทางไลน์กลุ่ม
สภาคณาจารย์ต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 29 
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
ประธานเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. มีการประกาศระเบียบที่ประชุม ปอมท. ฉบับใหม่ คือ ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  2. มีประเด็นการจ่ายเงินค่าสมาชิก ปอมท. ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ในนามปอมท. ร่วมกับนาม
บุคคล มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่ โดยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ท าหนังสือ
สอบถามประเด็นดังกล่าวต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว จึงจะรอค าชี้แจงต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2563  

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ คือ  
มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แบ่งเป็น 3 รอบ 
ทั้งนี้ รอการยืนยันจากส านักพระราชวังอีกครั้งหนึ่ง  

  ส าหรับรายชื่ออาจารย์สักขีพยานได้แจ้งทางมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ 
สักขีพยานเรียบร้อยแล้ว โดยจะสอบถามมหาวิทยาลัยในเรื่องรายชื่อร้านเช่าชุดครุยที่สามารถให้อัตราค่าเช่าชุดตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   

 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หนังสือขออนุญาตเสนอชื่ออาจารย์ทั้ง 5 ท่าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการ 

ยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
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 2. หนังสือถึงอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอ
เรียนเชิญบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2564 
ตามล าดับ 

 3. หนังสือเกี่ยวกับการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เคล็ดลับความส าเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและ
นวัตกรรมทางธุรกิจปี 2564” ดังนี้ 
 - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุญาตให้สมาชิกสภาคณาจารย์ในสังกั ดเป็น
ผู้ด าเนินการเสวนา 
 - หนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอ
อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 
 - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ 
 4. หนังสือถึงผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอชื่ออาจารย์สักขีพยานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 5. หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2564 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป 
  ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
2 มิ.ย.64 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การบริหารจัดการเงินกองทุนสวสัดิการจาก
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชี
เงินเดือน 
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  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
7 ก.ค.64 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กรีติสิน  

ผู้อ านวยการสถาบนับริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ทรัพย์สนิทางปญัญากบัการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ 

  ประธานแจ้งว่า ขอให้สมาชิกเสนอชื่อฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ับสมาชิกสภาคณาจารย์ในการประชุมครั้งต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็น
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือน นั้น อธิการบดีได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และปรับลด
การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก 0.2 เท่า เป็น 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2562 แล้ว จึงเป็นการจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการฯ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งเพิ่มเติมว่า หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม 
หรือเสนอแนะสวัสดิการใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งเข้ามาได้ จึงขอให้สมาชิกร่วมเสนอว่า ต้องการขอข้อมูลใดเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรจัดสรรสวัสดิการใดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
   รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งว่า การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 
เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการเพื่อจัดเป็นสวัสดิการฯ นั้น มีประเด็นหลักที่ต้องให้ความส าคัญ 2 ประเด็น ดังนี้ 
   1. การแสดงบัญชีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหิดล เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารกองทุนฯ และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในเรื่องดังกล่าว ส าหรับการเพิ่มรายการเพื่อขอเบิก
สวัสดิการ Flexible Benefits ขอให้เสนอรายการเพื่อขอเบิกสวัสดิการฯ เข้ามา เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อไป 
   2. การบริหารเงินคงค้างของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีดอกผลงอกเงย อาจมี
การติดตาม (monitor) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารเงินส่วนดังกล่าว และจัดสรรเงินดอกผลไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยโดยแท้จริง  
   โดยเสนอให้ประธานน าเร่ือง การแสดงบัญชีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการผลักดันในเรื่องดังกล่าว และมีการบริหารเงินคงค้างของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดดอกผลกลับเข้าสู่กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ส าหรับการจัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติม มีข้อเสนอแนะจากการเสวนา เรื่อง ความมั่นคงและ
สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา  13.30 - 
15.30 น. ผ่านระบบ Microsoft team ดังนี้ 
   1. ค่ารักษาพยาบาลในวงที่กว้างขึ้น  
   2. ค่าประกันสุขภาพ  
   3. ค่าประกันสุขภาพหมู่ 
   4. ค่าประกันชีวิต 
   5. ค่าเล่าเรียนบุตร 
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   6. ค่าอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
   ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
   1. เสนอให้สรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบการบรรยายของอธิการบดีในหน้าสุดท้าย 
ลงข่าวสภาคณาจารย์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาคมมหิดลทราบ อาจขอให้อธิการบดีเขียนบทความเรื่องดังกล่าว หรือ 
ขออนุญาตจากอธิการบดีเพื่อเขียนบทความเอง  
   2. เสนอให้ด าเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย และจัดเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดย
มีอธิการบดีเป็นวิทยากร ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ควบคู่กันไป และจัดการเสวนาเก่ียวกับการบริหารเงินส่วน
บุคคล เรื่อง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร โดยเสนอให้เชิญ
ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล หรือผู้ดูแลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เป็นวิทยากร 
   3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม ประกอบด้วยเงินสะสมจากฝ่ายลูกจ้าง 
และเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้าง การเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่เขา้
ร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เนื่องจาก 1) ไม่มีเงิน และไม่ต้องการถูกหักเงินเดือนเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2) มีการลงทุน
ในทางอื่น ๆ และได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ 3) มีแผนจะเปลี่ยนงานในอนาคต จึงไม่ต้องการลงทุนในกองทุนฯ เนื่องจาก 
จะได้รับผลตอบแทนไม่มากพอ 
   ประธานแจ้งว่า จะสอบถามอธิการบดี เรื่องการเขียนบทความสรุปสาระส าคัญจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายฯ และขอให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เสนอวันจัดเสวนาเพื่อนัดหมาย
อธิการบดีเป็นวิทยากรต่อไป  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า ขอเลื่อนการเสวนา
วิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพสูง ออกไปก่อน โดยจะมีการจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับ
ความส าเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 2564 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านทาง 
Webex Event และเฟซบุ๊ก สภาคณาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ  
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า จะมีการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เสนอประธานสภาคณาจารย์ในการเชิญประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายก่อนการประชุมสภาคณาจารย์ โดยประธานรับทราบ และจะเชิญประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ ต่อไป 
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 2. มีแผนจะจัดการเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2564  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สรุปสาระส าคัญ คือ 
   1. สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวน 240 คน แบ่งเป็น บุคลากร จ านวน 
140 คน นักศึกษา จ านวน 85 คน และกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการฉีดวัคซีน รอบแรก ในวันที่ 4 
มิถุนายน 2564  
   2. สถิติการใช้บริการ OOCA ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีผู้ใช้บริการทั้งหมด จ านวน 58 คร้ัง 
แบ่งเป็น เพศหญิง 33 ครั้ง เพศชาย 25 ครั้ง พบปัญหาความเครียด วิตกกังวล และปัญหาการปรับตัว โดยขอฝากสมาชิก
ช่วยประชาสัมพันธ์บริการ OOCA แก่นักศึกษา เนื่องจากยังมีผู้ใช้บริการน้อย 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีประชุมคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม  
  ส าหรับประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนของบุคลากรชาวต่างชาติ ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้
ประสานกับส านักงานประกันสังคม เพื่อให้เข้ามาฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติแล้ว   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

 1. ฝ่ายเลขานุการได้กรอกแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 ทั้ง 5 ท่านเรียบร้อยแล้ว  

 2. ปอมท. ขอให้กรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายชื่อกรรมการฯ จากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564  

 3. จะด าเนินการจัดเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยขอให้สมาชิกที่สนใจร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ 2 ท่าน และขอให้ประธาน
ทาบทามวิทยากรต่อไป  

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนพฤษภาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยฉบับนี้ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการเอง ส าหรับ
บรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจรรยาบรรณและ
วินัยในส่วนงาน มีประเด็นเรื่อง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างระหว่างส่วนงาน และมูลนิธิ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติม   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งปรับเงินเดือน และ 
อุทธรณ์ค าสั่งไม่ต่อสัญญาจ้าง  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบ webex meeting สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดสีเขียว และ Intelligence 
Rotary มุ่งพัฒนา E-Journal และ E-Book  

 2. ผลการจัดอันดับห้องสมุดในขณะนี้ อยู่อันดับที่ 150 โดยมีการ Benchmark กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น 

 3. มีบริการส่งหนังสือ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และนักศึกษา 
 4. ก าลังด าเนินการเพื่อเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการจัด Co-Working Space 

ให้กับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
 5. จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ครั้งต่อปี 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ WebEx Meeting 
แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ซึ่งเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานฯ สรุปสาระส าคัญจาก
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนน SDGs ในภาพรวมเป็นอันดับ 3 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021  
  2. มีการจัดเสวนา เรื่อง Mahidol Eco University and Sustainability Policy เมื่อวันที่  25 
พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 
  3. มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
ณ บริเวณลานหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  4. มีการด าเนินการขุดลอกท่อ และบ่อพักระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยรอบมหาวิทยาลัย 
  5. มีการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ า และควบคุมสถานีสูบระบายน้ าฝน เพื่อติดตาม
ข้อมูลวัดระดับน้ าภายในคลอง 
  6. จะปรับปรุงสะพานดาว บริเวณด้านข้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 25 
กรกฎาคม 2564  
  7. ยกระดับการใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
การให้บริการรถรางภายในวิทยาเขตศาลายา 
  8. จัดโครงการประกวดสวนมุมสวยประจ าปี 2564 เพื่อส่งเสริมการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
และกระตุ้นให้ส่วนงานร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงาน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะประกาศผล
การประกวดในเดือนกรกฎาคม 2564  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.15 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.16 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.17 คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากร
บุคคล สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. จะมีการจัดท า Job Grading เพื่อแบ่งชั้นงาน และป้องกันไม่ให้ฐานเงินเดือนตัน แบ่งออกเปน็ 
3 สาย คือ สายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยผู้บริหารพิจารณาจัดท า Job Grading ของสายสนับสนุนก่อน  
  2. จะมีการพิจารณาในเรื่องการเทียบต าแหน่งสายบริหาร เช่น ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจะมี
ต าแหน่งเทียบเท่าคณบดี ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่อาจเทียบกันได้ในส่วนงานขนาดเล็ก และส่วนงานขนาดใหญ่ และพิจารณา
ประเด็นอัตราเงินเดือนของสายวิชาการเมื่อข้ามไปท างานสายบริหาร และกลับมาท างานสายวิชาการ จะมีอัตราเงินเดือน
เป็นอย่างไร  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.18 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. มีการพิจารณาข้อบังคับว่าด้วย สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
โดยจะยกระดับให้เป็นสถาบันแห่งชาติ คาดว่า เร่ืองจะเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยในเดือนนี้  
   2. มีการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองเงินเดือนของส่วนงาน 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นผู้เสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระ ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยมหิดลมีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่บริหารโดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและฝ่ายคลัง ในปัจจุบันมีประเด็นบางอย่างในการบริหารกองทุนที่ขาดความชัดเจน เช่น การบริหารผลประโยชน์
จากเงินเหลือใช้ของกองทุนเพื่อให้เกิดดอกผลที่งอกเงยและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตาม
จุดประสงค์ของเงินที่มาของกองทุน  
  จึงขอเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์เพื่อพิจารณา และเสนอให้ประธานสภาคณาจารย์น าประเด็น
ดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการก าหนดแนวทางบริหาร
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กองทุนนี้ เพื่อการปรับปรุงแนวทางการบริหารกองทุนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
มากข้ึน   
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า เร่ืองดังกล่าวได้มีการแสดงความเห็นแล้วในระเบียบวาระที่ 3.2 
การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
จึงจะมีการผลักดันในประเด็นดังกล่าว และจัดเสวนาเพื่อให้ประชาคมมหิดลได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 
13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และ
ผ่านระบบ WebEx Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


